



Table with columns for 'GIÁ BÁN' (Price) and 'ĐỒNG PHÁP' (Indochina), listing rates for monthly and annual subscriptions.

TIENG-DÂN

La Voix du Peuple 叻 報 (Mỗi tuần xuất bản ba kỳ) Thứ BA, Thứ NĂM và Thứ BẢY

BÌNH DÂN VỚI VĂN QUỐC-NGŨ

Tiếng ta nhờ Hán học ngày trước mà giàu được một phần khá nhiều, ngày nay nhờ Tây học mà giàu thêm một phần nữa; hiện nay có chữ chữ đủ kỹ phép, dùng để truyền bá tư tưởng, phiên dịch học thuyết nước ngoài mà du nhập cho bà con. Văn quốc ngữ ngày nay đã thành văn, nghiệm trên báo sách ngày nay, đã có những bài luận học, chính trị, kỹ thuật... đã có bài đăng giá là bài văn, không phải một thứ thô âm như ai đã tưởng.

Bài của bạn đọc

CHUYÊN ĐỀ

Tiền học là thứ đã giúp cho người ta làm những công việc vĩ đại, có ích cho người đời, mà tiền học cũng đã giúp ra làm tiền học thêm hai lần khác. Gành gỏi nhau vì tiền bạc, là hành vi xấu nhất, cho đến chữ chữ bởi nhau, đớp danh nhau, đấm chêm nhau vì tiền bạc, là những chuyện thường xảy ra loài người.

VĂN-VĂN

Từ bữa ra giảng tới bữa nay, Xuân đi tinh đã mấy mươi ngày. Hoa thơm, nắm vé nào đâu tá? Nước cũ, non xưa thấy thế hoài! Giơ trò chơi đến thêm tấp tểnh, Chờ giá không thuốc khèo khoan tay.

Quá văn minh trở lại đã man

Thường thường người ta đối với những tấn kịch chém giết lâu phau đều cho là việc làm dã man, các dân tộc mọi rợ trên quả đất này cũng với những chuyện chém giết lẫn nhau, không có tinh đồng loại thương yêu nhau, nên mang cái tiếng dã man.

Phải chăng vì ăn bẩn về ăn của dốt mà tự tử?

Ăn bẩn được tin thầy phở ở Thủ Đức tự tử do ăn lén quan họ, xin đừng quên các đời này.

Thuê thân Bắc-kỳ lại được giảm 10%

Vài năm gần đây, nghề dân Bắc-kỳ được giảm thuế thân 10% luôn, nên quan Thuế-sứ cũng đi có nghị định giảm 10% nữa. Nghị định đã được quan Toàn quyền duyệt y ngày 14-3-36.

TÌNH HÌNH ÂU - CHÂU

Các nước cùng ký hiệp ước Locarno hội tại London, 16 Mars. - Sớm hôm nay các nước cùng ký hiệp ước Locarno hội nghị: Mỹ Ông Eden, Chamberlain, MacDonald và Lord Halifax, đại biểu nước Anh; hai Flandin và Paul Boncour đại biểu nước Pháp; Ông Grandi đại biểu nước Ý; Ông Van Zeeland đại biểu nước Bỉ.

Đức cải lý trước Q. L.

London, 19 Mars. - Sớm hôm nay, hội đồng Q. L. nhóm họp và việc Đức làm trái với hiệp ước. Ông Von Ribbentrop đại biểu chính-thứ của Đức, nói: Đức hiện lại mở cửa hội Q. L. mà đấng đại hội nghị đây, là một lần cho chúng ta hình thành trí Âu-châu ra, ông bày giải về hiệp ước Locarno không có hiệu lực nữa là lợi tại nước Pháp Hiệp ước của Pháp với Ba-lan và Tiệp-khâu đã gây ra nhiều sự bất mãn khi ký hiệp ước Locarno; nếu khi ký hiệp ước này, Đức không chấp nhận hiệp ước này, thì sẽ không chấp nhận hiệp ước này.

Khách đi xe hơi than phiến

Lúc 9 giờ sáng ngày 13-3-36, chiếc xe cam-nông sơn màu xanh, số 1302-A, khi chạy về Thủ Đức qua Thủ Đức, bị khách than phiến ném vào xe, làm cho xe bị hư hại.

Tin có đàm bị ám sát

(Đã tìm được thủ phạm) Vợ có đũa Anbin bị ám sát ở Saigon, mà chưa tìm ra thủ phạm, thì nay nhà chuyên trách đã bắt được tên Nguyễn-Trai, con một người em-lí xe, là thủ phạm.

Q. L. đã kết tội Đức

London 19 Mars. - Hội đồng Q. L. đã bỏ phiếu kết tội Đức. Chỉ một mình Chile không bỏ phiếu và đại biểu Equator cũng vậy.

Xe chạy tốc độ của Chợ-chải, hiện phía Cầu-lớn, thuộc phủ Duy-xuyên, không bị hành, không chuyển gì trở ngại, mà không chịu chạy nữa, bắt chúng lái phải đi về một ngày một đêm.

Sớm ngày 19-3-36, tại số 2 người thuê xe ô tô chạy qua Cầu-chải, bị người lái xe lái xe nhanh quá, bị người lái xe bắt phải dừng xe một ngày một đêm.

Thiên học là thứ đã giúp cho người ta

Thiên học là thứ đã giúp cho người ta làm những công việc vĩ đại, có ích cho người đời, mà tiền học cũng đã giúp ra làm tiền học thêm hai lần khác.

